
sþ. 113. Fyrirspurn [103. mál]
til menntamálaráðherra um fræðslu til varnar vímuefnaneyslu.

Frá Kristínu S. Kvaran.

Hefur ríkisstjórnin í hyggju að efla fræðslu til varnar því að börn og unglingar ánetjist
vímuefnum?


